

Thường trực Tỉnh ủy... (Tiếp theo trang 1)

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lục Yên đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của huyện với nhiều chỉ tiêu phấn đấu cao. Huyện đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của tỉnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, huyện có 5/21 chỉ tiêu dự ước đạt và vượt kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được phát huy, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân được nâng lên, thể hiện sự chuyển biến rất tích cực so với thời gian trước, qua đó tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đã tập trung thảo luận, đề nghị huyện Lục Yên tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (NTM); các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt gần 90%; việc mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thế; thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động có tay nghề cao; vấn đề phát triển giao thông kết nối liên vùng và công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Lục Yên đã đạt được trong thời gian qua với tư duy mới, cách làm hay, sáng tạo và nhiều giải pháp đột phá. Đây chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để Lục Yên phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ

chính trị của năm 2021 và của cả nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, xuyên suốt cả nhiệm kỳ là "Xây dựng huyện Lục Yên phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; cơ bản trở thành huyện NTM vào năm 2025". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 với mục tiêu phấn đấu cao. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, đồng thời có phương án chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, trước mắt thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lục Yên tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong toàn xã hội, quyết tâm xây dựng huyện Lục Yên đạt tiêu chí huyện NTM năm 2025, là một trong những huyện thuộc nhóm phát triển hàng đầu của tỉnh. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ, BCH và cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện tập trung cơ cấu lại kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là quan tâm phát triển nông nghiệp đa mục tiêu gắn với xây dựng NTM bền vững; đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Để làm được điều đó, Lục Yên cần tập trung liên kết các vùng sản xuất quy mô vừa và nhỏ liên kết thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của huyện, hình thành rõ nét các vùng chuyên canh; áp dụng quy trình sản xuất Viet-GAP, GlobalGAP, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và chứng nhận

chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Trong chăn nuôi cần thu hút đầu tư các dự án chăn nuôi quy mô lớn theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, kết hợp với các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, hộ gia đình, bảo đảm an toàn sinh học. Bên cạnh đó, huyện chú trọng phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, mở rộng diện tích rừng gỗ lớn tập trung tại các xã dọc quốc lộ 70 gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng.

Về mục tiêu, Lục Yên phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị, huyện phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện xây dựng NTM; phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng NTM. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đồng chí đề nghị, huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường, phấn đấu đưa huyện Lục Yên trở thành một trong các trung tâm công nghiệp hàng đầu của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu nông, lâm sản, nhất là các sản phẩm gỗ rừng trồng; sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ đá vôi trắng; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh các ngành dịch vụ. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; vận động, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; trọng tâm là hạ tầng giao thông; hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng xây dựng NTM. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình kinh tế tiêu biểu tại huyện Lục Yên và kiểm tra tiến độ thi công công trình Đường Lục Yên nối với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

MẠNH CƯỜNG - HOÀI VĂN

Chủ tịch Ủy ban... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với xã Nậm Cỏ.

9 tháng năm 2021, huyện Mường Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình tới nhân dân 11 bản trong toàn xã, thu hút 1.135 lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng về tác hại, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động thành công 3 trường hợp không tảo hôn. Trong 9 tháng, trên địa bàn xã Nậm Cỏ không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống; có 8 trường hợp nhập cảnh trái phép trở về địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng,

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của xã Nậm Cỏ. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng dân cư; rà soát, nắm tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và có cơ chế phối hợp để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường, trao đổi học hỏi kinh nghiệm các mô hình điểm phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở trong và ngoài tỉnh.

HỒNG OANH

Công ty Điện lực... (Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái và lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác.

Hiện nay, Công ty Điện lực Yên Bái đang quản lý và bán điện cho 235.520 khách hàng, trong đó số khách hàng nông thôn chiếm khoảng 69%. Từ năm 2015 đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền điện với 4 ngân hàng là Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank. Số khách hàng thanh toán qua ngân hàng là trên 27.300 khách hàng (chiếm 11,8%). Trong 4 ngân hàng, số khách hàng thanh toán qua Ngân hàng Agribank là cao nhất với 54,17%. Để thu hút, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán, ở lần hợp tác này, hai bên sẽ tổ chức triển khai dịch vụ thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ có thấu chi của Agribank lên đến 30 triệu đồng để khách hàng thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác như: mua sắm vật tư nông nghiệp, khám chữa bệnh... Quy mô triển khai thực hiện trên địa bàn các

huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Yên Bái.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Điện lực Yên Bái và Agribank tỉnh Yên Bái, Agribank Bắc Yên Bái sẽ góp phần tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử tiên tiến theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời tạo điều kiện cho việc thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác của người dân được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là một trong các giải pháp cụ thể để Công ty Điện lực Yên Bái nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng.

BÙI MINH